

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เราเป็นเสาหลักของชาติศาสนา

(นายกฤษณะ พิธีกรช่อง ๓ เนชั่นมากรับนมัสการหลวงตา)

นายกฤษณะ ขอจับหลวงตาน้อยครับ ไม่เคยกราบหลวงตาเลย ฟังเจอหลวงตาครั้งแรก

หลวงตา เขากราบกันทั่วทั้งแผ่นดิน นี่ไม่กราบคนเดียวก็แสดงว่าหลวงตาอาภัพมากที่สุดทีเดียว

นายกฤษณะ เล็บหลวงตาเป็นอะไรครับ

หลวงตา ตะตะ เล็บตะตะเลย

นายกฤษณะ ตะกิเลสตัณหาให้ดับสิ้นไป

หลวงตา ตะกิเลสหรือตะอะไร ข้าจะแหลก็คือข้าเจ้าของเอง มีอะไรต่ออะไรกัน
นี่ ทำอะไรกันบ้าง (ช่อง ๓ เขามาถ่ายทอดไปออกข่าวครับ คนนี้เขาเป็นพิธีกรช่อง ๓)

นายกฤษณะ อันนี้ของเนชั่นครับหลวงตา เป็นรายการข่าวแต่เป็นช่อง ๓ มีของที่วัด
ด้วยครับ รอบทิศทางเลย หลวงตาเป็นซูเปอร์สตาร์มีกล้องรอบตัวเลย ก็จัดรายการหนึ่งที่
เวลาลูกหลานญาติโยมมากราบหลวงตา ก็จะมาร่วมบริจาคช่วยชาติช่วยสังคม ทองคำเป็นสิ่ง
นำทิ้งมาก ผมเห็นตอนแรกยังนึกว่ากรรมการเขียนผิดหรือเปล่า ๑๒ ตันครับ ๑ ตัน ๑,๐๐๐
กิโล ๑๒ ตันก็ ๑๒,๐๐๐ กิโล ยอดตอนนี้ ๑๒,๑๑๒ กิโล

หลวงตา ทองคำเพื่อชาติเรานั้นแหละ ทองคำเหล่านี้เอาเข้าคลังหลวงหมด เอา
เข้าคลังหลวงทั้งนั้น ดอลลาร์ดอลลาร์เหล่านี้

นายกฤษณะ ห้ามขายเด็ดขาดเลย ตอนนี้ทองแพงครับหลวงตา

หลวงตา ทองแพงคือคนมันเพ้อ คนไม่มีราคา ทองเลยเหยียบหัวมันไป

นายกฤษณะ ตอนนี้ราคาทองคำตลาดโลกประมาณกิโลละล้านกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโล
อย่างน้อยก็ ๑๓,๐๐๐ ล้าน มูลค่าเฉพาะทองคำครับมหาศาล ห้ามไม่ให้ใครยืมด้วยครับ

หลวงตา หยิบได้แต่หยิบมาเพิ่มนะ

นายกฤษณะ ทองคำนี้ลูกหลานยังมาบริจาคกันได้ มาช่วยกันช่วยชาติ

หลวงตา ช่วยชาติทั้งนั้นละ เราไม่มีเอาออก มีแต่เอาเข้าๆ ไปด้านไหนแงไหนมุม
ใดมีแต่ขนเข้าสู่ส่วนรวม เราหาเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าอะไรหาเพื่อส่วนรวม ทองคำเราก็เข้าคลัง
หลวง หาดอลลาร์เหล่านี้เพื่อคลังหลวงทั้งนั้นละ ไม่ให้เอาไปไหนเลย ไม่ให้เอา เราสั่งเด็ดขาด
ไปเลยเพื่อส่วนรวมๆ ซึ่งเป็นของสำคัญมาก ส่วนปลีกย่อยคนเรานั้นไม่เป็นอะไรถ้ามีของ

ส่วนรวมไปเป็นเครื่องประดับชาติแล้วเราก็สวยงามไปตามชาตินั้นละ ลำคัญอันนี้ละ นี่ทองคำก็ ๑๒ ตัน เราพยายามหาทุกอย่างหาเพื่อส่วนรวมๆ เราไม่เคยแตะนะ อะไรไม่เคยแตะให้ ส่วนรวมเสียหายไปเพราะเราไม่มี มีแต่เพิ่ม หามาเพิ่มส่วนรวมๆ ตลอด เหล่านี้เหมือนกัน

นายกฤษณะ แล้วหลวงตาจะรับบริจาคทองคำไปถึงเมื่อไรครับ

หลวงตา เขาให้เมื่อไรพาดกันตลอดวันก็ได้

นายกฤษณะ หลวงตาบริจาคด้วยทานบารมีจริงๆ และรวมกำลังศรัทธาจากญาติโยม ทั่วทุกสารทิศครับ ตอนนีหลวงตาสร้างตึกสงฆ์อาพาธสูง ๑๐ ชั้น มูลค่าโครงการ ๕๐๐ ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเรื่องพระสงฆ์ที่อาพาธ

หลวงตา ช่วยทุกอย่าง เรายื่นช่วยทุกอย่างเลย จนไม่มีอะไรติดไม้ติดมือ ช่วยตลอดเลย ไม่มี ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อลือนามก็หลวงตาละองค์หนึ่ง จนที่สุดก็ปรากฏชื่อลือนามเหมือนกัน ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือ ออกหมดเลย เราออกหมด

เราพูดตรงๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ว่าเราเป็นเสาหลักของชาติศาสนาที่ไม่ผิด เราเองไม่เคยทำอะไรให้บอบช้ำให้ส่วนรวม มีแต่ขนเข้าๆ ทั้งนั้นละ ไม่มีที่จะทำส่วนรวมให้เสีย มีแต่ขนเข้าๆ เหล่านี้ขนเข้าทั้งนั้นละ เอาละที่นี้ให้พระละ

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน **FM103.25 MHz**

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ